

คำสั่ง

ที่ มท 0807.3 / ว 1483



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนราชสีมา ดุสิต กทม.10300

๕๒ กันยายน 2547

เรื่อง การฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ  
สถาบันการศึกษา

เรียน อธิการบดี สถาบันการศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ ว 161

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2547

จำนวน 1 ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะรัฐมนตรี  
มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 รับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า โดยที่รัฐบาลจะ  
บริหารราชการแผ่นดินครบวาระ และอายุของสภาผู้แทนราษฎรจะครบกำหนด 4 ปี ในวันที่ 5 มกราคม 2548  
ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ดังนั้น เพื่อแสดงจุดยืนของ  
รัฐบาลที่ต้องการให้เกิดความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น จึงให้รัฐมนตรี  
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคถือเป็นหลักปฏิบัติว่า นับตั้งแต่วันที่  
4 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป อันเป็นระยะเวลาก่อนการสิ้นสุดอายุของสภาผู้แทนราษฎร 60 วัน  
มิให้รัฐมนตรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค บริจาค มอบ หรือให้  
สิ่งของ หรือเงินช่วยเหลือแก่ประชาชน เว้นแต่เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินจำเป็นที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งจะต้องให้การ  
สงเคราะห์ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน เช่น การเกิดอุบัติเหตุ  
ร้ายแรง และภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น หรือเป็นกรณีที่เป็นกรณีสืบเนื่องจากการปฏิบัติราชการประจำตามระเบียบ กฎหมาย  
ที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง ก็ให้เฉพาะข้าราชการประจำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายพิจารณาดำเนินการ  
ไปได้ตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามความจำเป็นและเหมาะสม รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

เนื่องจากการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา มีผู้เข้า  
อบรมประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ก็มีกิจกรรม  
การฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตามกฎหมายภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อาจจะมีการบรรยาย หรือ  
จัดกิจกรรมในลักษณะที่อาจเข้าข่ายต่อการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน  
ช่วงระยะเวลาตามที่กฎหมาย หรือคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ดังกล่าว รวมทั้ง อาจก่อให้เกิดความไม่โปร่งใส  
และเป็นธรรมต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น

/ กรมส่งเสริม ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้สถาบันการศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการดำเนินการ  
ดังนี้

1. ในช่วงระหว่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ให้สถาบันการศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม พึ่งระมัดระวังการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเชิญวิทยากรผู้บรรยาย เนื้อหาวิชา ช่วงระยะเวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ อันอาจทำให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
2. ให้สถาบันการศึกษาจัดเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังการบรรยาย และบันทึกเทปการบรรยายของ วิทยากรทุกครั้ง เพื่อสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ กรณีอาจมีการกล่าวหาว่ามีการกระทำผิด ตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่างๆ
3. หากสถาบันการศึกษาใดพิจารณาเห็นว่า ไม่สามารถควบคุมการดำเนินการตาม ข้อ 1. และ 2. ได้ อาจจะระงับการฝึกอบรมในช่วงเวลานี้ไปก่อน แล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบ แต่หากพิจารณาเห็นว่า สามารถจัดการฝึกอบรมตามแผนดำเนินการฝึกอบรมได้โดยเรียบร้อย ขอให้ยืนยันการฝึกอบรม พร้อมทั้งส่งตารางการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เพื่อจะได้ ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปสังเกตการณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาโรช คัชมาตย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม  
โทร. 0-2577-4709  
โทรสาร 0-2577-4708